



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๑๐๓๓

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รวม ๑๐ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางสิริภาจุฑา สุวรรณชัย)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

**รายงานประเด็นเด่นประจำวัน**  
**ประจำวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔**

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ให้ประชาชน มี.ค.นี้	thansettakij, prachachat, bangkokbiznews, komchadluek, posttoday, thaipbs, naewna, mgronline twitter.com/Thansettakij, twitter.com/prachachat	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ขณะนี้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว ในส่วนของ กทม.หากได้รับการส่งมอบวัคซีนตามกำหนด จะสามารถเริ่มฉีดให้ประชาชนได้ภายในเดือน มี.ค.นี้ ขณะเดียวกันได้เตรียมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ที่ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน กทม. ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์และกรอกประวัติข้อมูล การลงทะเบียน ทำบัตรการคัดกรอง การให้คำปรึกษาแนะนำและลงลายมือชื่อในใบแสดงความยินยอม การรับบริการฉีดวัคซีน การพักสังเกตอาการ และการตรวจสอบก่อนกลับและรับเอกสาร เพื่อให้พร้อมในการปฏิบัติเมื่อได้รับวัคซีนมาแล้ว สำหรับโรงพยาบาลในสังกัด กทม.ที่พร้อมให้บริการวัคซีนโควิด-๑๙ ในระยะแรก ประกอบด้วย รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ และ รพ.ราชพิพัฒน์ สำหรับโรงพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่น และโรงพยาบาลเอกชนที่มีความพร้อมจะร่วมให้บริการวัคซีนโควิด-๑๙ แก่ประชาชนจะแจ้งให้ทราบต่อไป	<b>ด้านบวก</b> - เตรียมความพร้อมรองรับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคโควิด-๑๙ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักอนามัยสำนักการแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ตามแนวทางของ ศบค.ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
๒	กำชับ ๕ เขตติดต่อกับ จ.ปทุมธานี เข้มงวดตลาดค้าขายมาตรการป้องกันโควิด-๑๙	thansettakij	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพจ "ผู้ว่าฯ อัศวิน" ระบุจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ ในตลาดย่านรังสิต จ.ปทุมธานี กทม.ได้กำชับให้ ๕ พื้นที่เขตติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา เพิ่มความเข้มข้นตรวจตลาดทุกแห่งตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด รวมถึงตรวจมาตรฐานด้านความสะอาดของอาหารและสถานที่ให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล เพื่อลดความเสี่ยงการเป็นแหล่งกำเนิดและสะสมโรค ที่ผ่านมา กทม.ได้ตรวจตลาดทุกแห่งทั่วกรุงเทพฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ ครบ ๑๐๐% รวมถึงสุ่มตรวจผู้ค้าด้วยวิธีการตรวจหาเชื้อจากโพรงจมูก (SWAB) และการตรวจน้ำลาย แต่ผู้ค้าในตลาดยังต้องเดินทางไปจับจ่ายซื้อของในตลาดค้าส่งตามที่ตั้งต่าง ๆ ทุกวัน ซึ่งมีผู้ค้าและแรงงานจำนวนมาก ถือเป็น	<b>ด้านบวก</b> - ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในตลาดพื้นที่เขตที่ติดต่อกับ จ.ปทุมธานี	- สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเชิงรุกในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในตลาดในพื้นที่ ๕ เขตที่ติดต่อกับ จ.ปทุมธานี เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และการขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนด

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>พื้นที่ที่มีความเสี่ยง อีกทั้งผู้ค้าต้องค้าขายอยู่ในตลาดตลอดทั้งวันและพบปะคนจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันตนเองไม่ได้รับเชื้อจากผู้อื่นหรือเป็นผู้กระจายเชื้อ</p>		<p>อย่างเคร่งครัด</p>
๓	<p>ผู้บริหาร กทม.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รร.วัดลาดบัวขาว รับฟังปัญหาชุมชนพื้นที่เขตสะพานสูง</p>	mgroonline	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และการป้องกันเด็กนักเรียนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) ในโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เขตสะพานสูง โดยได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียนอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา ตรวจจุดคัดกรอง จุดล้างมือ จุดพักคอยผู้ปกครอง ตรวจความเรียบร้อยและความปลอดภัยของอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบ และเน้นย้ำให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และมาตรการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) อย่างเคร่งครัด</p> <p>- จากนั้นได้ลงพื้นที่ร่วมหารือรับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่เขตสะพานสูง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ ปัญหาที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนวัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนและต้องการให้ กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ การปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ในชุมชนที่ชำรุดเสียหาย การก่อสร้างสะพานทางเดินข้ามคลองทดแทนสะพานไม้ ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชนโดยการติดตั้งไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์ การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและทางเดินข้าม ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตสะพานสูง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานสาธารณสุขไปภาค สสำรวจและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนอำนวยความสะดวกสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนต่อไป</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>- ตรวจติดตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) ในโรงเรียนสังกัด กทม.</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตสะพานสูง และพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมแนวทางการเพิ่มความเข้มงวดมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) ในโรงเรียนสังกัด กทม.</p>
๔	<p>กทม.ตรวจสอบแหล่งค้าสัตว์</p>	<p>ไทยรัฐ, siamrath, naewna, mcot, onem๑, js๑๐๐,</p>	<p>- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ ผรม.กทม. กล่าวกรณีสำนักข่าว Poltiken ของเดนมาร์ก ได้นำเสนอบทความระบุตลาดจตุจักรอาจเป็นแหล่งต้นตอของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ที่นำพาเชื้อมาสู่อุ้งในเมืองอู่ฮั่นในประเทศจีน</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- กวดขันมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด</p>	<p>- สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ในกรุงเทพฯ ต่อเนื่อง	thebangkokinsight, today.line.me, newtv, bangkokbiznews, matichon,	<p>ศูนย์กลางการระบาด โควิด-๑๙ ว่า กรณีดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะเป็นผู้เข้ามาพิสูจน์ว่าเป็นเชื้อที่มาจากประเทศไทยหรือไม่ เพราะ กทม. ไม่อาจพิสูจน์ได้ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา กทม.ได้ตรวจสอบแหล่งค้าสัตว์ในกรุงเทพฯ มาโดยตลอด โดยประสานตำรวจเข้าจับกุมอย่างต่อเนื่อง แต่แหล่งค้าสัตว์ จะเป็นสาเหตุของเชื้อโควิดหรือไม่ สธ.จะต้องพิสูจน์</p> <p>- นางวันเพ็ญ วัฒนะ รป.กทม. กล่าวว่า ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ กทม.ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่เชื้อโรค ซึ่งพบว่า มีความน่าเป็นห่วง อย่างไรก็ตาม กทม.ดำเนินการได้เฉพาะในส่วนของ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ เท่านั้น ส่วนด้านกฎหมายเอาผิดการค้าสัตว์ หรือการดูแล การค้าสัตว์เป็นอำนาจของกรมปศุสัตว์</p> <p>- นายพินิต อารยะศิลปธร ผอ.สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กทม. กล่าวว่า ตลาดนัดจตุจักรอยู่ในความดูแลของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครไม่อนุญาต ให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาจำหน่ายแต่อย่างใด โดยอนุญาตให้จำหน่ายเฉพาะสินค้า ประเภทเสื้อผ้า ของใช้เบ็ดเตล็ด และต้นไม้เท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมา กทม.ได้ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในตลาดนัด จตุจักรอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ค้า และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ โดยเพิ่มความถี่ล้างทำความสะอาดและฉีดพ่น ยาฆ่าเชื้อภายในตลาด ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเชื่อมั่นในความปลอดภัย ในการใช้บริการภายในตลาดนัดจตุจักร</p> <p>- นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผอ.เขตจตุจักร กทม. กล่าวว่า สำหรับตลาดค้าสัตว์ ตามที่สื่อต่างประเทศระบุว่า เป็นตลาดศรีสมรรัตน์ ซึ่งเป็นตลาดเอกชน ที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงกับตลาดนัดจตุจักร ตั้งอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) บริเวณถนนกำแพงเพชร ๔ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร เป็นตลาดจำหน่ายสัตว์เลี้ยง สัตว์ปีก ปลาสวยงาม ซึ่งสำนักงานเขตจตุจักร ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานีตำรวจนครบาลบาง ชื่อ ร.ฟ.ท. กองกำกับการตำรวจรถไฟ กอ.รมน.กทม. พร้อมลงพื้นที่ตลาดศรีสม รรัตน์ พบว่ามาตรการป้องกันโควิด-๑๙ ไม่เป็นไปตามที่กำหนด จึงได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตลาดดังกล่าวจัดระเบียบแผงค้าและปฏิบัติตามมาตรการ</p>	<p>ของโรคในตลาดที่อยู่ใน ความดูแลของ กทม. โดยเฉพาะในตลาดที่มีการ ค้าขายสัตว์ที่มีชีวิต</p> <p>- ประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบ การลักลอบค้าขายสัตว์ป่าใน ตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>ป้องกันและควบคุมการ แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในตลาดสด/ตลาดนัดใน พื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมขอ ความร่วมมือผู้ประกอบการค้า สัตว์ในตลาดปฏิบัติตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ อย่างเคร่งครัด</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ป้องกันโรคโควิด-๑๙ อย่างต่อเนื่อง		
๕	จัดแผนเที่ยว- พื้นที่เศรษฐกิจ ๖ ย่านเก่า ในกรุงเทพฯ	ข่าวสด, khaosod	- นายเกรียงยศ สุดลาภา รพว.กทม. กล่าวถึงแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ คลี่คลายว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองมากขึ้น และเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่เก่าแก่ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ในกรุงเทพฯ มีสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ซึ่งได้อนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนา ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนไว้ กทม.จึงมีนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเมือง โดยให้การท่องเที่ยวสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน เช่น กรณีศึกษาย่านบางลำพู ย่านนางเลิ้ง และย่านบางระมาด ซึ่งได้วางแนวทางการจัดทำข้อมูลทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ให้เป็นระบบและเป็นหมวดหมู่ รวมทั้งแนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว อาทิ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เช่น กิจกรรมถนนคนเดินเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและชุมชนที่มีศักยภาพได้มีพื้นที่ค้าขาย เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจสู่ชุมชน เส้นทางการท่องเที่ยว ๕๐ เขต โดยสำนักงานเขตออกแบบเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ๑ เขต ๑ เส้นทาง เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ และเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่ ๖ ย่าน ได้แก่ ย่านคลองบางหลวง, ย่านสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา, ย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์, ย่านคลองผดุงกรุงเกษม, ย่านห้วยตะเข้ (วัดลานบุญ-ตลาดห้วยตะเข้-วัดสุทธาโภชน์) และย่านวัดกระทุ่มเสือปลา-วัดมหาบุศย์	<u>ด้านบวก</u> - เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ คลี่คลาย - ส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙
๖	เพิ่มช่องทาง แจ้งเปลี่ยน การใช้ ประโยชน์ที่ดิน- สิ่งปลูกสร้าง	ข่าวสด, Matichon, khaosod	- นางวัลยา วัฒนรัตน์ รพ.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้เพิ่มช่องทางแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา ๓๓ แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยประชาชนสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามแบบ ภ.ด.ส.๕ โดยผ่านทางโทรสาร (FAX) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ของสำนักงานเขตท้องที่ ซึ่งที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ ให้อัตโนมัติว่าวันที่สำนักงานเขตได้รับแบบ ภ.ด.ส.๕ ที่มีข้อมูลเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ และลายมือชื่อผู้เสียภาษีถูกต้องครบถ้วนเป็นวันที่ผู้เสียภาษีแจ้งการ	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่มช่องทางแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน รวมทั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	- สำนักการคลัง สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งขั้นตอนดำเนินการของโรควิด-๑๙ ให้ประชาชนทราบ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ฯ กรณีแจ้งทาง Fax ให้ผู้เสียภาษีโทรศัพท์ สอบถามผลการส่งแบบ ภ.ด.ส.๕ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการรับส่ง ส่วนกรณี แจ้งทาง Email สำนักงานเขตแจ้งผลการส่งแบบ ภ.ด.ส.๕ ให้ผู้เสียภาษี ทราบทาง Email ภายในวันทำการถัดไป และให้ผู้เสียภาษีเก็บแบบ ภ.ด.ส.๕ ไว้ จนกว่าจะได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีตามการใช้ประโยชน์ในปิดไป ทั้งนี้ ตามหนังสือแบบ ภ.ด.ส.๕ และประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ฯ พร้อมหมายเลขโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเขตได้ที่ <a href="https://qr.go.page.link/btB&amp;X">https://qr.go.page.link/btB&amp;X</a></p>		
๗	<p>ปรับปรุง ผิวจราจร ๑ - ๒๕ มี.ค.นี้ แนวเสียง เส้นทาง วรกิจ-พญาไท</p>	<p>แนวหน้า, Naewna, kaosod,</p>	<p>- นายไพฑูริ ชันแก้ว ผอ.สำนักการโยธา (สนย.) กทม. กล่าวว่า สนย.ปรับปรุง ผิวจราจรในช่วงเดือน มี.ค.๖๔ จำนวน ๒ งาน ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และพื้นที่เขตราชเทวี โดยใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่และปฏิบัติงานในช่วงเวลา กลางคืนต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยจะเปิดการจราจรในแต่ละพื้นที่ ตามปกติ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยระหว่างการดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร และลดปัญหาการจราจร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและ หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในแต่ละพื้นที่ตามวัน และเวลา ดังนี้ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๘ มี.ค.๖๔ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณ ถนนจักรพรรดิพงษ์ และถนนวรกิจ (ช่วงจากถนนหลานหลวงถึงถนนหลวง) พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่ เวลา ๒๒.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. และระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ มี.ค.๖๔ ปรับปรุงผิวจราจร บริเวณถนนพญาไท (ช่วงจากอนุสาวรีย์ชัยฯ ถึงแยกพญาไท) พื้นที่เขตราชเทวี ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ปรับปรุงผิวจราจรในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร เพื่อความปลอดภัย ในการเดินทางสัญจรของ ประชาชน</p>	<p>- สำนักการโยธา และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การดำเนินการปรับปรุง ผิวจราจรในพื้นที่เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย และ พื้นที่ เขต ราช เท วิ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแจ้ง ให้ประชาชนหลีกเลี่ยง เส้นทางระหว่างดำเนินการ</p>
๘	<p>เข้มงวด ตรวจสอบ พื้นที่ สวนสาธารณะ เน้นจุดอับ สายตา</p>	<p>dailynews, mgronline,</p>	<p>- นายวิรัตน์ มั่นสนธิทวงศ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กทม. กล่าวกรณีมี ภาพปรากฏในสื่อต่าง ๆ ว่า พบคู่หนุ่มสาวมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในสวน วชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักรว่า สสล.ได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เข้มงวดกวาดขันตรวจตราดูแลพื้นที่ให้มาก ขึ้น โดยปกติจะมีเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยรอบ สวนใช้ระยะเวลา ๕๐ นาที เมื่อเกิดเหตุกรณีดังกล่าวขึ้น จึงได้เน้นย้ำให้ ตรวจตราพื้นที่บริเวณจุดอับสายตา จุดที่ห่างไกลเส้นทางผ่านของประชาชน รวมทั้งบริเวณเนินสนามหญ้า และในแนวพุ่มไม้ต่าง ๆ หากพบบุคคลใดที่มี พฤติกรรม หรือมีการกระทำที่สุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เข้มงวดตรวจตราการใช้ พื้นที่ในสวนสาธารณะที่อยู่ใน ความดูแลของ กทม.อย่าง เคร่งครัด</p>	<p>- สำนักสิ่งแวดล้อม และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติ ในการใช้สวนสาธารณะที่ อยู่ในความดูแลของ กทม. รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวด ตรวจตราพื้นที่</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			เหมาะสม ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งขอความร่วมมือไม่ให้กระทำการที่ไม่เหมาะสมในการใช้พื้นที่สวนสาธารณะ นอกจากนี้ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางซื่อ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตจตุจักร มาดูแลความเรียบร้อยอย่างต่อเนื่อง		
๙	กรมอนามัยใช้ Thai Stop COVID plus รับมือโควิด-๑๙ ใน โรงเรียน เน้นเข้ม รัดรับ-ส่ง นักเรียน	thailandplus, gnews,	- นพ.สราวุธ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กรมอนามัยขอความร่วมมือโรงเรียนในพื้นที่ควบคุม ตามการผ่อนคลาย มาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -๑๙ (ศบค.) ให้สถานศึกษา จัดการเรียนการสอนแบบปกติ/ผสมผสานตามที่กำหนด และปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโรคของ สธ. ดังนี้ ๑) เตรียมพร้อมการเรียนการสอนให้มีความปลอดภัย ลดการแพร่กระจายเชื้อ ๒) โรงเรียนประเมินตนเองก่อนเปิดเรียนผ่าน แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID ๓) ยกระดับมาตรการความปลอดภัยใช้ ๖ มาตรการหลัก คือ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ ลด การแออัด และทำความสะอาด และ ๖ มาตรการเสริม คือ ดูแลตนเอง ใช้ ช้อนกลางส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนไทยชนะ สำนวจความ เสี่ยงของนักเรียนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และกักกันตนเอง ๑๔ วันนับ จากการใช้สัมผัส หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาด และ ๔) การกำกับติดตามและ ประเมินผลร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ สธ. โดยมีจิตอาสา ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนทุกจังหวัดช่วยดูแลความปลอดภัย	<b>ด้านบวก</b> - นำแนวทางจัดการเรียน การสอนตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) มาปรับใช้ใน โรงเรียน สังกัด กทม.	- สำนักงานศึกษา และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การ ดำเนินการตามแนวทางการ ขับเคลื่อนการพัฒนาด้าน สุขภาพนักเรียน และการ เรียนการสอนตามแนววิถี ชีวิตใหม่ (New Normal) แบบ บูรณาการในโรงเรียน สังกัด กทม.
๑๐	กรมธนารักษ์ ยกเลิกเวนคืน ที่ดินหมอชิต	thairath, khaosod	- นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กล่าวถึง การติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต (หมอชิตคอมเพล็กซ์) พร้อมพบปะชาวบ้านในซอยวิภาวดี ๕ เพื่อรับฟัง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการหมอชิตคอมเพล็กซ์ และการสร้างทางยกระดับ เพื่อเชื่อมทางออกไปยังถนนวิภาวดี เนื่องจากชาวบ้านคัดค้านการเวนคืนที่ดิน ว่า กรมธนารักษ์จะไม่มีเวนคืนที่ดินบริเวณดังกล่าว เพื่อสร้างทางยกระดับ เชื่อมทางเข้า-ออกไปถนนวิภาวดีรังสิตอย่างแน่นอน ขอให้ประชาชนมั่นใจ แต่หากประชาชนยังกังวลใจ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินยังมีผล บังคับใช้ จะหารือกับ กทม.ว่าดำเนินการยกเลิกอย่างไร เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้กับประชาชน	<b>ด้านบวก</b> - ประสานความร่วมมือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข ปัญหาการเวนคืนที่ดินใน พื้นที่โครงการพัฒนาที่ ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่ง หมอชิต (หมอชิตคอมเพล็กซ์)	- สำนักงานโยธา และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสาน ความร่วมมือแก้ไขปัญหา การเวนคืนที่ดินในพื้นที่ โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ บริเวณสถานีขนส่งหมอชิต (หมอชิตคอมเพล็กซ์) อย่างต่อเนื่อง